

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ คณะบริหารธุรกิจ**เลขที่หนังสือ อว 8393(6).7-14 วันที่ออกหนังสือ 20 มี.ค. 2566****ชื่อเรื่อง ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย****เรียน คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย****ข้อความ**

ด้วย คณะผู้วิจัยเรื่อง “อารมณ์ ความรู้สึก บุคลิกภาพ การสื่อสาร และการตอบสนองของนักลงทุนต่อการรับรู้ความเสี่ยงและผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจ คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Texas A&M at Corpus Christi ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี กระทบ รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกาณี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาดตลาดทุน (CMDF) และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ให้ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาดตลาดทุนในประเทศ

โครงการนี้เป็นงานวิจัยสหสาขาที่เชื่อมโยงศาสตร์ด้านการเงินเข้ากับจิตวิทยา และการสื่อสาร เก็บข้อมูลจากทั้งผู้ลงทุนและผู้ไม่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาศัยเครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรัดกุม

กระทบ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัย ฯ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรในสังกัดเพื่อร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ โดยคณะผู้วิจัยตระหนักถึงภารกิจในความรับผิดชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และทราบดีว่าความอนุเคราะห์ด้านเวลาไม่อาจประเมินเป็นมูลค่า แต่กระนั้นกระทบและคณะผู้วิจัยขอแสดงความขอบคุณต่อผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้กรุณาใช้เวลาตอบแบบสอบถามจนเสร็จสิ้น เป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Voucher) มูลค่า 200 - 400 บาท จาก Grab, Starbuck หรือร้านค้าในเครือ Central Retail ที่จักได้จัดส่งถึงผู้ตอบแบบสอบถามทางข้อความสั้นผ่านระบบโทรศัพท์ (SMS) ทุกครั้งที่มีการตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ โดยได้มอบหมายให้นางสาวโรชนี ศิลปานันทกุล โทร 063-6696566 เป็นผู้ประสานการเก็บข้อมูล พร้อมกันนี้กระทบได้แนบ QR Code ที่เชื่อมสู่ Line Official ที่ใช้รับแบบสอบถามโดยกระทบและผู้ประสานงานพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบแบบสอบถามในการติดต่อทุกช่องทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณในคุณูปการที่ท่านจักได้สนับสนุนงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนตามพันธกิจการวิจัย และเป็นการหนุนเสริมนิเวศวิจัยของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
รองศาสตราจารย์ ดร. รวี ลงกาณี
หัวหน้าโครงการวิจัย ฯ



Line Official : @investor-research

เอกสารฉบับนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ส่งผ่านระบบ CMU e - Document